



SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 18-3-2018

Chúa nhật 5 Mùa Chay

Hạt lúa trợ trợ

LỜI CHÚA: Ga 12, 20-33

Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philipphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu”. Ông Philipphê đi nói với ông Anrê. Ông Anrê cùng với ông Philipphê đến thưa với Đức Giêsu.

Đức Giêsu trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trợ trợ một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”. “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha”.

Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta Ta sẽ còn tôn vinh nữa!”

Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Đó là tiếng sấm!” Người khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!” Đức Giêsu đáp:

(xem tiếp trang 2)

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA



Anh Chị Em thân mến,

Từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thực hiện chuyến viếng thăm mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô (Ad Limina Apostolorum) theo quy định của Giáo luật. Từ Rôma, chúng tôi, các Giám mục của 26 giáo phận tại Việt Nam, kính gửi đến Anh Chị Em lời chào thân ái trong tình hiệp thông. Nguyên xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng tất cả Anh Chị Em.

1. Trong chuyến hành hương về cội nguồn này, trước hết chúng tôi đến viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, nền tảng và cột trụ của Hội Thánh. Đây là dịp để chúng tôi được mời gọi ý thức hơn về sứ vụ tông đồ mà chúng tôi được hồng phúc đón nhận như những người kế vị. Đồng thời, hơn bao giờ hết, chúng tôi khắc ghi lời tuyên xưng đức tin của các ngài vào Chúa Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Đức tin ấy, các Thánh Tông đồ đã tuyên xưng không những qua đời sống hy sinh phục vụ, mà còn bằng cả cái chết vì Danh Chúa. Xin Anh Chị Em thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi biết noi gương các ngài trong trách nhiệm giáo dục đức tin và sứ vụ tông đồ đã được trao phó.

2. Một điểm nhấn quan trọng chuyến hành hương này là buổi yết kiến Đức

Thánh Cha Phanxicô, Mục tử tối cao của Hội Thánh hữu hình. Đây là cơ hội tuyệt hảo cho chúng tôi cảm nghiệm và phát huy mối hiệp thông giữa các Giám mục với Đấng kế vị Thánh Phêrô, cũng như giữa Hội Thánh địa phương và Hội Thánh hoàn vũ. Trong dịp này, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trân trọng dâng lên Đức Thánh Cha tấm lòng hiếu thảo, yêu mến và vâng phục của mọi tín hữu Công giáo tại Việt Nam, và bày tỏ ước mong được đón tiếp Đức Thánh Cha đến thăm đất nước chúng ta. Đức Thánh Cha vui mừng đón nhận những tâm tình quý mến này và vui lòng ban phép lành Toà Thánh cho tất cả Anh Chị Em.

Trong cuộc yết kiến, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình ưu ái đặc biệt đối với cộng đồng tín hữu Công giáo Việt Nam. Ngài vui mừng và thán phục khi nghe nói đến số đông ơn gọi linh mục, tu sĩ và đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha cũng lưu ý việc đào tạo chủng sinh và tu sĩ, đặc biệt là chất lượng và đời sống nội tâm. Đây là những điều kiện cần thiết để thực hiện sứ mạng tông đồ trong một thế giới đang ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trào lưu tục hoá và hưởng thụ. Một cách đặc biệt, vị Mục tử tối cao của Giáo Hội mời gọi cộng đoàn Dân

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

“Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

SUY NIỆM

“Nếu hạt lúa rơi vào lòng đất, mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi thì mới sinh nhiều bông hạt” Chẳng ai trong chúng ta ngạc nhiên khi nghe câu trên. Đó là luật tự nhiên chi phối cây cỏ, nhưng lắm khi tôi thấy khó áp dụng cho mình. Tại sao tôi phải chết để người khác được sống? Chết để sinh nhiều bông hạt ư? Nhưng nhiều bông hạt có ích gì, khi chính tôi bị tan vỡ? Chính vì thế tôi không muốn chết như hạt lúa. Tôi chấp nhận trơ trọi một mình. Tôi cô đơn với tôi, để được yên ổn. Tôi sợ mất mát, vì mất mát đem lại đớn đau, nên tôi tìm đủ cách để giữ lại những gì tôi có, những gì tôi là.

Tiếc thay, lúc giữ được tất cả tôi lại thấy mình mất tất cả, vì mất ý nghĩa của cuộc sống. Tôi như con thú chỉ biết chăm lo cho bộ lông của mình. Dần dần qua những kinh nghiệm đau thương, tôi mới nhận ra rằng: chỉ có một cách giữ chặt, đó là buông ra và trao hiến. Tôi bắt đầu được khi chấp nhận mất. Sự sống đời đời đã bắt đầu, hạnh phúc đã hé nụ ngay lúc này, ngay ở đây, cho tôi. Như con ốc sên, chỉ bò được khi chui ra khỏi vỏ, tôi chỉ giàu có và triển nở mọi mặt khi quảng đại ra khỏi lớp vỏ của mình, ra khỏi những bận tâm, tính toán, xây đắp cho mình, để sống cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Lời kinh Hòa Bình lại vang vọng trong tôi: “Vi chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân...”

Nhưng hiến thân, quên mình, hy sinh, từ bỏ, đón lấy cái chết như hạt lúa vùi sâu, những điều đó đã làm chính Đức Giêsu dao động. “*Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến. Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin*

(xem tiếp trang 3)

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Hội Nghị Thường Niên Kỳ I/2018 (9–10/3/2018)

BIÊN BẢN

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã họp Hội nghị thường niên kỳ I/2018 tại Foyer Phát Diệm - Rôma, từ ngày 9/3/2018 đến 10/3/2018, với sự tham dự đông đủ tất cả các thành viên của Hội Đồng Giám mục.

Hội Đồng Giám Mục dành những phút đầu tiên để tưởng nhớ tới Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc vừa về với Chúa đêm 6/3/2018, giờ Rôma (tức 4 giờ 15, ngày 7/3/2018, giờ Việt Nam).

Trong Hội nghị lần này, Hội Đồng Giám Mục:

1. Bầu Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân làm Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin thay Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

2. Bổ nhiệm cha Giuse Đào Nguyên Vũ làm Chánh văn phòng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, kiêm quản lý Văn phòng của Hội Đồng Giám Mục; đồng thời đặt cha Gioan Kim Khẩu Phan Văn Định làm linh mục thư ký giáo tỉnh Sài Gòn.

3. Soạn thảo Thư Mục Vụ gửi cộng đồng Dân Chúa.

4. Đức kết chuyển *Ad Limina*: Những hoa trái thiêng liêng và những kinh nghiệm quý báu.

5. Bàn thảo về tiến trình xin phong thánh cho Đức cha Lambert de la Motte và Đức cha François Pallu, cùng với các đấng tử đạo Việt Nam trong hồ sơ của Tòa thánh.

6. Nghe phúc trình của các Ủy ban:

– Ủy ban Giáo dục Công giáo trình bày về cơ sở và hoạt động của Học viện Công giáo.

– Ủy ban Phụng tự trình bày về bản dịch Sách Lễ Rôma và Sách Các Bài Đọc.

– Ủy ban Văn hoá trình bày về việc chuyển cơ sở tới Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang và việc soạn thảo Bản văn về việc tôn kính ông bà tổ tiên.

– Ủy ban Loan báo Tin Mừng trình bày hoạt động của Ủy ban, việc chuẩn bị Đại hội và việc hoàn thành Cẩm nang Loan báo Tin Mừng.

– Ủy ban Tu sĩ chia sẻ về hoạt động của các dòng tu, tiến trình thành lập các dòng tu mới theo Giáo luật.

Hội Đồng Giám Mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ II/2018 sẽ được tổ chức tại Tòa Giám mục Mỹ Tho, từ ngày 8/10/2018 đến 12/10/2018.

Foyer Phát Diệm - Rôma,
ngày 10/3/2018

Tổng thư ký
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục giáo phận Mỹ Tho

(đã ký)

Đức Thánh Cha công bố chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về vùng Amazon

WHĐ (09.03.2018) – Hôm qua thứ Năm 8/03 Phòng Báo chí Tòa thánh ra thông cáo loan báo chủ đề Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về vùng Amazon – sẽ diễn ra vào vào tháng Mười 2019 – là: **“Amazon: những lối đi mới cho Giáo hội và cho một nền sinh thái toàn diện”**. Thông

cáo cho biết thêm, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm 18 thành viên vào một Ủy ban Tiên Thượng Hội đồng; Ủy ban này sẽ cộng tác với Văn phòng Tổng Thư ký để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng đặc biệt nói trên.

Trong số các thành viên, có Đức hồng



y Claudio Hummes, Tổng giám mục Sao Paulo, Brazil và là Chủ tịch của REPAM (Mạng lưới Giáo hội Toàn Amazon); Đức hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện, Đức hồng y Carlos Aguiar Retes, Tổng giám mục

(xem tiếp trang 3)

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh



WHĐ (10.03.2018) – Ngày thứ Năm 08-03-2018, Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc (Bộ Truyền giáo) đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh “do trống toà và theo sự xếp đặt của Tòa Thánh” (*sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis*).

Sau đây là Sắc lệnh bổ nhiệm:

BỘ LOAN BÁO TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC

SẮC LỆNH

Vì Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, qua đời, Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc muốn tìm đặt người điều hành cho Tổng giáo phận này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và lắng nghe ý kiến những người liên quan, với năng quyền đặc biệt do Đức Thánh Cha Phanxicô ban, chúng tôi đề cử và bổ nhiệm:

ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG

hiện là Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

làm GIÁM QUẢN TÔNG TÒA Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh “do trống toà và theo sự xếp đặt của Tòa Thánh”, với tất cả thẩm quyền và năng quyền dành cho các Bản Quyền địa phương tại các địa hạt trực thuộc Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc.

Bất chấp những điều trái ngược.

*Làm tại Rôma, từ Trụ sở Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc,
ngày 08 tháng 03 năm 2018*

Hồng y Filoni
Bộ Trưởng

Tổng Giám mục Protase Rugambwa
Thư ký

Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh trống toà từ ngày 07-03 vừa qua, khi Tổng giám mục giáo phận là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời.

Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng sinh tại Sài Gòn ngày 15-09-1957; thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30-08-1990; được Đức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25-06-2016; và Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc truyền chức giám mục ngày 04-08-2016. ■

Đức Thánh Cha công bố chủ đề...

México, cùng với một số vị giám chức ở châu Mỹ Latinh và Đức ông Mauricio Lopez, Thư ký Điều hành của REPAM.

Cũng cần nhắc lại: trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 15-10-2017, sau Thánh lễ tôn phong hiển thánh 35 vị Chân phước Brazil, Mexico, Tây Ban Nha và Italia tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo ngài sẽ triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục

đặc biệt về vùng Amazon vào tháng Mười 2019.

“Mục tiêu chính của Khoá họp Thượng Hội đồng này, Đức Thánh Cha giải thích, là xác định những cách thức mới để loan báo Tin Mừng cho dân Chúa ở Amazon, đặc biệt là người dân bản địa, thường bị lãng quên và không có triển vọng về một tương lai an bình, gồm cả cuộc khủng hoảng rừng Amazon, lá phổi có tầm quan trọng chủ yếu cho hành tinh của chúng ta”. ■

(Theo Vatican News)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*cứu con khỏi giờ này chăng? Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.” (c. 27) Đã có những giây phút giằng co, ngần ngại, đã có những cuộc chiến Vườn Dầu ở trong tôi. Nếu tôi kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện, tôi sẽ thắng được nỗi sợ bị thua thiệt, mất mát. Sau nhiều lần dăm liều mất tất cả để rồi ngỡ ngàng thấy mình được lại quá nhiều, tôi sẽ dễ dàng chọn *cái mất* trước mắt như con đường dẫn đến *cái được* vĩnh hằng.*

Xin Đức Giêsu bị đóng đinh kéo tôi lên với Ngài, kéo tôi lên khỏi đất, kéo tôi ra khỏi tôi.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
khi nhìn thấy đồng lúa chín vàng
chúng con ít khi nghĩ đến những
hạt giống
đã âm thầm chịu nát tan
để trao cho đời cây lúa trĩu hạt.
Có bao điều tốt đẹp

chúng con được hưởng hôm nay
là do sự hy sinh quên mình của
người đi trước,
của các nhà nghiên cứu, các
người rao giảng,
của ông bà, cha mẹ, thầy cô,
của những người đã nằm xuống
cho quê hương dân tộc.
Đã có những con người sống như
hạt lúa,
để từ cái chết của họ
vọt lên sự sống cho tha nhân.

Nhờ công ơn bao người,
chúng con được làm hạt lúa.
Xin cho chúng con
đừng tự khép mình trong lớp vỏ
để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa
của mình,
nhưng dám đi ra
để góp cho cánh đồng cuộc đời
một cây lúa nhỏ.

Chúng con phải chọn lựa nhiều
lần trong ngày.
Để chọn tha nhân và Thiên Chúa,
chúng con phải chết cho chính
mình.
Ước gì chúng con dám sống mâu
nhiệm vượt qua
đi từ cõi chết đến nguồn sống,
đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi
rộng mở
trước Đấng Tuyệt Đối và tha
nhân. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Chân phước giáo hoàng Phaolô VI và Chân phước Oscar Romero sẽ được tuyên thánh

WHĐ (08.03.2018) – Ngày 06-03-2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Đức hồng y Angelo Amato, S.D.B., Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh và đã phê chuẩn 13 sắc lệnh liên quan đến các Chân phước và các vị Tội tử Chúa.

Trong các sắc lệnh này, có hai sắc lệnh công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chân phước giáo hoàng Phaolô VI và của Chân phước giám mục Oscar Romero.

Đức giáo hoàng Phaolô VI (Giovanni Battista Montini) sinh ngày 26-09-1897 tại Concesio, Italia và qua đời ngày 6-8-1978 tại Gandolfo, Italia. Đức giáo hoàng Phanxicô đã tuyên phong ngài lên hàng Chân phước ngày 19 tháng Mười 2014 tại Vatican.

Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, Tổng giám mục Tổng giáo phận San Salvador, El Salvador, sinh ngày 15-08-1917 tại Ciudad Barrios, El Salvador, tử đạo ngày 24-3-1980 tại San Salvador. Đức hồng y Angelo Amato, đại diện Đức giáo hoàng Phanxicô, đã cử hành lễ tuyên phong Chân phước cho ngài vào ngày 23 tháng Năm 2015 tại San Salvador.

Cùng với Đức giáo hoàng Phaolô VI và Đức Tổng giám mục Oscar Romero, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng phê chuẩn phép lạ thứ hai của 3 Chân phước khác – 2 linh mục người Ý và một nữ tu người Đức. Ngoài ra Đức Thánh Cha còn phê chuẩn phép lạ của một Đấng đáng kính là nữ tu người Paraguay; và một vị Tội tử Chúa, giáo dân nữ, người Slovakia, được công nhận là tử đạo.

Cuối cùng, 6 sắc lệnh khác nhìn nhận 6 vị Tội tử Chúa (5 người Ý và 1 người Ba Lan) đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng.

Với các sắc lệnh vừa được công bố, sắp tới Giáo hội Công giáo sẽ có thêm 5 vị thánh, 1 Chân phước, 1 vị tử đạo và 6 Đấng đáng kính.

Mặc dù ngày lễ tuyên thánh cho hai Chân phước Phaolô VI và Oscar Romero chưa được công bố, nhưng có lẽ cả hai vị sẽ được tuyên thánh trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp Khoá thường lệ thứ 15 vào tháng Mười sắp tới. ■

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM - THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

Chúa tại Việt Nam hãy nhiệt thành hơn nữa trong sứ vụ truyền giáo. Ngài nhấn mạnh đến việc loan báo Tin Mừng với niềm vui, qua đó loan báo của chúng ta mang tính thuyết phục đối với đồng bào không cùng tôn giáo. Để lời loan báo mang lại hiệu quả, cũng cần phải có những chứng từ mạnh mẽ và cụ thể trong đời sống, trong mối tương quan với tha nhân. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mối quan tâm đối với các gia đình công giáo, ước mong họ sẽ là những chứng tá sống động về đời sống đức tin và niềm vui của tình yêu.

3. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm *Ad Limina*, các Giám mục chúng tôi cũng đến thăm và làm việc với các Bộ và các Văn phòng của Tòa Thánh, là những cơ quan được thiết lập để giúp Đức Thánh Cha trong sứ vụ điều hành Hội Thánh toàn cầu. Đây cũng là dịp để chúng tôi chia sẻ tình hình Hội Thánh địa phương, với những thuận lợi và thách đố, đồng thời đón nhận chỉ dẫn trong những lãnh vực chuyên biệt, nhằm phục vụ Hội Thánh địa phương cách hữu hiệu hơn.

4. Sau khi đã hoàn thành chuyến viếng thăm *Ad Limina*, chúng tôi dành thời gian để tổ chức Hội nghị kỳ I năm 2018 tại Foyer Phát Diệm, Rôma. Như thường lệ, chúng tôi chia sẻ những thành quả và những lo toan của các giáo phận. Đồng thời, được soi sáng bởi huấn từ của Đức Thánh Cha và các cơ quan trung ương Hội Thánh, chúng tôi đã thảo luận và đề ra những định hướng mục vụ, hầu cổ võ đời sống đức tin và chứng tá nơi mọi thành phần Dân Chúa. Một cách đặc biệt, chúng tôi nhắc lại định hướng mục vụ năm 2018 là “Đồng hành với các gia đình trẻ” và việc kỷ niệm 30 năm các vị Tử Đạo tại Việt Nam được nâng lên hàng hiển thánh (1988-2018).

5. Trong thời gian ở Rôma, một thành viên của Hội đồng Giám mục, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ

tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa lúc 22g45 đêm 6-3-2018, giờ Rôma (tức 4g15 ngày 7-3-2018, giờ Việt Nam). Là một mục tử cần mẫn, luôn nhiệt thành và hy sinh phục vụ đoàn chiên Chúa trao phó tại Giáo phận Mỹ Tho và Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, sinh thời, Đức Tổng Giám mục Phaolô là một thành viên nhiệt thành và đáng kính của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài đã có những đóng góp tích cực và kiêm nhiệm những chức vụ quan trọng trong Hội đồng Giám mục. Đây là một mất mát lớn đối với Hội Thánh Công giáo Việt Nam, cách riêng đối với Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tâm tình hiệp thông và trong niềm hy vọng nơi Đức Kitô phục sinh, chúng ta nguyện xin Chúa đón nhận người tội tử trung thành vào hưởng hạnh phúc vinh quang với Ngài.

Thưa Anh Chị Em,

Chuyến hành hương về Rôma của chúng tôi đã kết thúc tốt đẹp. Cám ơn Anh Chị Em đã cầu nguyện và hiệp thông với chúng tôi. Chúng ta hãy đón nhận và thực hành giáo huấn của Đức Thánh Cha để xây dựng tình hiệp nhất thân thương giữa những người đồng đạo và mối hài hoà thân thiện với những người đồng bào. Noi gương các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, mỗi tín hữu chúng ta hãy nhiệt thành và can đảm làm chứng cho đức tin trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang đổi thay từng ngày. Chứng tá ấy phải được khởi đi từ gia đình, nhờ đó lan toả và trở nên men, muối và ánh sáng cho mọi môi trường xã hội.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, xin Chúa chúc lành cho Anh Chị Em.

Làm tại Rôma, ngày 10 tháng 3 năm 2018

+ Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng Giám mục Huế
Giám quản Tông Tòa Thanh Hoá
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục Mỹ Tho
Tổng thư ký

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**
